

# 'โยธิน'พ่ายเลือกตั้งนายกอบจ.สมุทรสงคราม บทเรียนราคาแพงจากการลาออกก่อนครบวาระ

**เกาะประติณวัน อกท.**  
ปวีชา หยังทะเล

**ก**ารเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา เกิดขึ้นหลังจากที่ นายโยธิน ตันประเสริฐ หรือ เสี้ยตอง ลาออกจากตำแหน่งก่อนหมดวาระ ซึ่งถือได้ว่าเป็นแพ้น้องของการเมืองท้องถิ่น ที่มีภารกิจลาออกก่อนหมดวาระ โดยมีเหตุผลต่างๆ นานา แต่ก็เป็นที่รู้กันว่านี่เป็นกลยุทธ์เพื่อชิงความได้เปรียบในการเลือกตั้ง

ในส่วนของนายโยธิน ตันประเสริฐ หรือ เสี้ยตอง มีการวิเคราะห์กันว่า การลาออกก่อนครบวาระครั้งนี้จะมีสาเหตุมาจากต้องการหนีแรงกดดันจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่กำลังใกล้เข้ามาในขณะนั้น เพราะหากันว่าการเมืองในแง่กลองมีนายใหญ่ คอยลี้ยงลูกอยู่เบื้องหลัง คอยบังคับบัญชาให้คนนั้นต้องได้ คนนี้ต้องได้ ซึ่งทำอย่างก็มีให้เห็นในการเลือกตั้งท้องถิ่นหลายครั้งในจังหวัดสมุทรสงคราม

ถ้าเสี้ยตอง หนีอยู่ในตำแหน่ง นายก อบจ.ต่อไป ต้องประสบภาวะเงินไม่เข้าค้ายไม่ออกอย่างแน่นอน เพราะวันดีคืนดี นายใหญ่ มีคำสั่งลงมาให้ช่วยผู้สมัคร ส.ส.สายนั้นรายนี แล้วยังเป็นรายที่ไม่กินเส้นกับนายกตองแล้วจะทำอย่างไร ถ้าลาออกใครละจะบังคับได้ เพราะว่าไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนายก อบจ.แล้ว สิ่งไหนที่ช่วยกันหาหาไม่ได้เช่นตัวที่เคยมานี้ นั่นคือแรงกดดันที่นายกตอง ได้รับความปลดปล่อย

นอกจากนี้ การที่นายกตองลาออก ก็ไม่ได้ส่งผลให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ต้องออกไปด้วย เพราะการลาออกก็เพียงตำแหน่งนายกอบจ.เท่านั้นที่จะต้องเลือกสิ่งใหม่ ส่วนส.อบจ. อีก 10 เดือนให้หลังจึงจะมีการเลือกตั้ง ทำให้ในช่วงนี้สามารถขอแรงบรรดา ส.อบจ. ในเครือข่ายให้มาช่วยในการเลือกตั้งนายก อบจ.ก่อน เสร็จแล้วหากได้รับการเลือกตั้งเมื่อถึงวันที่เลือกตั้ง ส.อบจ.ก็จะไปช่วยผู้สมัคร ส.อบจ.หาเสียง แต่ถ้าตองเลือกตั้งนายก อบจ.ที่มาจากไม่ช่วย ตองเลือกตั้ง ส.อบจ.ก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือเช่นกัน ซึ่งแนวทางนี้ก็ได้รับการตอบรับอย่างดีจากบรรดา ส.อบจ. เมื่ออาทิตย์ 2 เหตุผลนี้มีประกอบกันจึงเชื่อว่านี่คือที่มาของการลาออกจากตำแหน่งนายก อบจ.สมุทรสงคราม ก่อนหมดวาระของนายกตอง

ซึ่งพื้นที่ที่มีการเปิดรับสมัครเลือกตั้ง ก็มีผู้แสดงเจตจำนงเข้าสมัครไว้เลือกตั้งนายก อบจ.สมุทรสงครามด้วยกัน 3 ราย ประกอบด้วย หมายเลข 1 นายกัมดินันท์ สิริวัฒนตันทันท์ หมายเลข 2 นายโยธิน ตันประเสริฐ และหมายเลข 3 นายพิสิฐ เสือสมิง

โดยหมายเลข 1 นั้น คือการเมืองของว่ากลองเป็นได้แค่ไม่ประท้วง แต่หมายเลข 3 นายพิสิฐ เสือสมิง หรือเสี้ยเล็ก พยายามจับตามองเพราะเคยสมัครนายก อบจ.มาแล้ว 2 สมัยแต่สอบตกทั้ง 2 สมัย สมัยแรกนั้น นายอ่องนวย ลีชิตอานวยชัย ครั้งที่ 2 หลังแพ้ นายโยธิน ตันประเสริฐ มาครั้งนี้ นายพิสิฐ จึงประกาศศัว่าแพ้ไม่ได้

ก่อนการเลือกตั้งมีขึ้นเขียนการเมืองตองขอกว่า นายโยธิน ตันประเสริฐ หรือ เสี้ยตอง เหนือจาก นายพิสิฐ คือนั่งข้างภรรยาเพราะตลอดเวลาก็เป็นตองอบจ. ได้ทั้งงบประมาณไปให้ อ.สม.



นายโยธิน ตันประเสริฐ



พิสิฐ เสือสมิง

และกานัน ผู้ใหญ่บ้านและ อบต. ทลายเงินบาท แม้จะถูกตรวจสอบจาก ส.ม. และคณะกรรมการผู้พิจารณาและตรวจ สอบงบประมาณ จากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ลงมาตรวจ สอบแล้วก็ตาม แต่ก็ผ่านไป

ที่สำคัญการเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่าได้รับผลโดยตรงจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยนายกตองนั้น ได้รับแรงสนับสนุนจากพรรคที่อยู่ตรงข้ามกับพรรคประชาธิปัตย์ ส่วนนายพิสิฐ เสือสมิง ก็เป็นสายเลือด ประชาธิปัตย์ เดิมตัวช่วยเหลือ นางสาวรังสิมา รอดรัศมี มาตลอด ทั้งทางตรงและทางอ้อม เลิกตั้งจะก็ครั้ง เป็นตัวช่วยนางสาวรังสิมา ทุกครั้งไป แต่หลังจากที่ผลเลือกตั้งออกมา ทำให้บรรดาครอบครัว เมื่อถึงกับพูดไม่ออก เพราะนายกตองนั้นต้องพ่ายแพ้กับนายพิสิฐ เสือสมิง หรือ เสี้ยเล็ก ผู้สมัครหมายเลข 3 ซึ่งเป็นผู้ที่ชิงแบบย่อยยับ ด้วยคะแนน 30,667 กับ 39,529 คะแนน ส่วนผู้สมัครอีกราย คือนายกิตติพันธ์ ได้ 1,704 คะแนน บัตรเสีย 1,975 ใบ ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,623 คะแนน ประชาชนออกมาใช้สิทธิ 53 เปอร์เซ็นต์

หลังจากเสร็จสิ้นการเลือกตั้งสภาคนแปด ในเมืองแม่กลอง ก็ออกมาวิจารณ์ว่า สาเหตุที่เสี้ยตอง ต้องพ่ายแพ้กับ เสี้ยเล็ก เป็นเพราะการเดินเกมการเมืองของ เสี้ยตองผิดพลาด คือการลาออกจากนายก อบจ. สมุทรสงคราม ก่อนหมดวาระ ทั้งที่เหลือเวลาเพียง 8 เดือน ประชาชนส่วนใหญ่ ยิ่งเพราะช่วงราชการในจังหวัดสมุทรสงคราม มีความเห็นและเริ่มมีตอกมาว่าเป็นการเห็นแก่ตัว และเดินเล่นไปะโยนหัวต่อรัฐ และประชาชน เพราะต้องสิ้นเปลืองงบประมาณ ในการเลือกตั้งสมาชิก 10 ทัศเขตฯ และอีก 8-9 เดือนก็ถึงจุดให้มีการเลือกตั้ง ส.อบจ. อีกครั้งหนึ่ง อีกข้อสำคัญ คือ ต่อไป กว.เลือกตั้งนายก อบจ. สมุทรสงคราม จะไม่ตกลงกัน แต่ก้าวรัฐ ต้องจัดเลือกตั้ง 2 ครั้ง เสี้ยงงบประมาณ 2 ครั้ง และเป็นงบประมาณเพิ่มจากปกติ ของประชาชนทำให้คนแม่กลอง สอนบทเรียนให้กับ เสี้ยตองแบบเจ็บจนกระทั่งมาถึงไปมาๆ กัน

อีกสาเหตุหนึ่งที่สำคัญคือ เสี้ยตอง พยายามขโมย เสี้ยเล็ก ออกเป็นพรรคเงาไม่อาจลดข้อขัดแย้งกับประชาชนในگیرเงาเงาได้ใช้เวลา ออกก่อนหมดวาระเพราะกลัวเหตุใด ทำให้ประชาชน ยิ่งเฉพาะข้าราชการ ไม่เอาเสี้ยตอง และเสี้ยตอง เอง ก็ยอมรับความพ่าย

แพ้ของตนเอง และยอมรับว่า ตนเองเดินเกมการเมืองผิดพลาด และยังถูกมกระทับขี้ ก่อนการเลือกตั้งอีกด้วย และในอนาคตจะของสมัครในสนามเลือกตั้ง ในสนามสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เมืองแม่กลอง ในปี 2555 เป็นการล้มตา หากไม่มีการผิดพลาดทางการเมือง เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

สำหรับนายพิสิฐ เสือสมิง หรือเสี้ยเล็ก เป็นผู้รับหมวกก่อสร้าง เช่นเดียวกับ นายโยธิน ตันประเสริฐ นายพิสิฐ เคยสมัครเลือกตั้งนายก อบจ.สมุทรสงคราม มาแล้ว 3 ครั้ง แต่สอบตกทุกครั้ง บางครั้งก็แพ้แบบเฉียดฉิว คือ ประมาณ 1,000 หรือ 500 กว่าคะแนน เคยนั่งตำแหน่งรองนายก อบจ.สมัย นายอานวย ลีชิตอานวยชัย เป็นนายก 1 สมัย จากนั้น ก็อยู่เบื้องหลัง การเลือกตั้งทุกสนาม และยังสนับสนุน ให้ภรรยา คือนางสุกัญญา เสือสมิง ซึ่งเป็นอดีต ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 ตำบลลาดใหญ่ ลงสมัคร ส.อบจ. สมุทรสงคราม เขต 12 เมืองสมุทรสงคราม จนได้รับการเลือกตั้ง นอกจากนี้ยังเป็นประธานสาขาพรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดสมุทรสงคราม จึงให้การสนับสนุน นางสาวรังสิมา รอดรัศมี ส.ส.สมุทรสงคราม ทุกสมัย และในการเลือกตั้งนายก อบจ. ในครั้งนี้ นางสาวรังสิมา รอดรัศมี ก็ให้การสนับสนุน นายพิสิฐ เสือสมิง จนได้รับชัยชนะดังกล่าว

การเลือกตั้งนายก อบจ.สมุทรสงครามครั้งนี้ถือว่าได้รับผลกระทบจากการเลือกตั้ง ส.ส.ที่ผ่านมาในหลายด้าน ทั้งผลการเลือกตั้ง และจำนวนผู้มาใช้สิทธิ โดยในส่วนใหญ่มีผู้มาใช้สิทธิอันน้อยนี้ นายของตอง จนปัญญา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดสมุทรสงคราม บอกว่า สาเหตุการเลือกตั้งนายก อบจ. สมุทรสงคราม ในครั้งนี้ มีผู้ออกมาใช้สิทธิร้อยละ 53 ซึ่งต่ำกว่าเป็นเพราะว่า วันเลือกตั้ง นายก อบจ. ผ่นตกหนักตลอดวัน การเดินทางของผู้ใช้สิทธิ ในส่วนออกมาใช้สิทธิลำบาก ประกอบการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากเกินไผ่ ทำให้ประชาชน หรือผู้มาใช้สิทธิเมื่อการเลือกตั้งเมื่อการเมือง จึงไม่ออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งนายก อบจ. สมุทรสงคราม

การเลือกตั้งนายก อบจ.สมุทรสงครามในครั้งนี้ถือเป็นการเรียนอย่างดีให้กับบรรดาผู้บริหารท้องถิ่นทั้งหลายที่คิดจะลาออกก่อนหมดวาระ เพราะหวังได้เปรียบด้านการเมือง แต่หากคิดไม่รอบคอบ หรือวางแผนผิด ก็มีสิทธิ์สะดุ้งได้เหมือนกัน ■